



สภาการพยาบาล

THAILAND NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL

ที่ สภ.พ ๐๑/ว.๐๔๖

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ ๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลเอกชน/ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและกำหนดการประชุมวิชาการฯ ปี ๒๕๖๕

สภาการพยาบาล ในฐานะที่เป็นองค์กรวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญตามวัตถุประสงค์ในการควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐาน การพยาบาล การผดุงครรภ์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ เพื่อการคุ้มครองผู้ใช้บริการและส่งเสริม ความสามัคคี ให้ความรู้เป็นสวัสดิการ รวมทั้งการผดุงเกียรติและผดุงความเป็นธรรมของสมาชิกสภาการพยาบาล

ในการนี้ สภาการพยาบาล ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายของสภาการพยาบาล จัดประชุมวิชาการ เพื่อทบทวนความรู้การใช้จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพที่สามารถให้การปกป้อง และผดุงความ เป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและเพื่อให้สมาชิกสภาการพยาบาลได้ทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างทั่วถึง จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” โดยกำหนดจัด ประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๖ : วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ค่าลงทะเบียน ๖๐๐ บาท/คน ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ๗.๕ หน่วยคะแนน โดยผู้เข้าร่วม ประชุมเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงานต้นสังกัด ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ สามารถสมัครเข้าร่วมประชุมและชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทาง <https://services2.tnmc.or.th/landing> หรือ OR Code ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบทั่วกัน และอนุมัติให้ผู้บริหารทางการพยาบาล/ พยาบาลวิชาชีพ/อาจารย์พยาบาลในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



QR Code  
ชำระเงิน

*ดร.ราตรี ลีณะกุล*

(ดร.ราตรี ลีณะกุล)

เลขาธิการสภาการพยาบาล

ผู้ประสานงาน : นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์/นางสาวจ้พลอย แซ่วี

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๖ ๗๕๗๑/๗๕๓๖ โทรสาร ๐๒ ๕๕๑ ๐๑๔๙ หรือ line ID : @985rkxrij

สภาการพยาบาล อาคารนครินทร์ศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Thailand Nursing and Midwifery Council Nagarindrasri Building, C/O Ministry of Public Health, Tiwanon Rd., Amphur Muang, Nonthaburi 11000